

พิจิตรห่วงประชาชนกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เร่งรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักตามแนวทางวิถีธรรม วิถีไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กโต และวัยรุ่น ให้ระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนนี้ หากมีไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในและบริเวณรอบบ้านหรือที่พักอาศัยทุก 7 วัน

นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกในจังหวัดพิจิตรยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โรคนี้พบได้กับประชาชนทุกวัยไม่เฉพาะกับเด็ก และข้อมูลจากงานควบคุมโรค สสจ.พิจิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2558 พบผู้ป่วยทั้งหมด 554 ราย ในทุกอำเภอ แต่ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ อายุ 15-24 ปี และ อายุ 5-9 ปี ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ดงเจริญ วชิรบุรี วังทรายพูน บึงนาราง และทับคล้อ โดยพบ ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จึงกำชับให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ขอความร่วมมือประชาชน ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และ อสม. **ช่วยกันรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักตามแนวทางวิถีธรรม วิถีไทย โดยดำเนินการตามหลัก 5 ป 1 ข** (ปิด = ปิดภาชนะใส่น้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด เปลี่ยน = เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุกๆ 7 วัน ปล่อย = ปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่ใส่น้ำถาวร ปรับปรุง = ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติ = ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ ชัด = ชัดบริเวณขอบภาชนะ

เพื่อทำลายไข่ลูกน้ำยุงลาย) ในสถานที่ทุกแห่งตั้งแต่ บ้าน ศาสนสถาน โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ทำงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทุกๆ 7 วัน เพื่อลดยุงลายพาหะนำโรค และให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดการตรวจวินิจฉัยโรคและให้การรักษาผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่เพื่อป้องกันการเสียชีวิต

นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโรคไข้เลือดออก ยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงต้องรักษาตามอาการ คือให้ยาลดไข้ และเช็ดตัวเพื่อป้องกันอาการช็อค อาการของไข้เลือดออก ได้แก่ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง มักไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากไข้หวัดที่จะมีน้ำมูกร่วมด้วย เว้นแต่เป็นไข้ทั้งสองชนิดในเวลาเดียวกัน หากกินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน 1-2 วัน รีบไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ข้อที่ควรระมัดระวังสำหรับผู้ป่วยที่มีไข้สูงทุกคน แนะนำให้กินยาพาราเซตามอล **ห้ามซื้อยาแอสไพรินหรือไอบรูโพรเฟนมากิน** ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในอวัยวะต่างๆ อันตรายถึงเสียชีวิต

ในส่วนการดำเนินงานขณะเกิดโรค จังหวัดพิจิตรได้กำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันโรคไว้แล้ว หากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่แม่เพียง 1 รายก็ตาม ให้ส่งทีม เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว หรือทีม SRRT ลงพื้นที่เพื่อควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง โดยใช้มาตรการ **0,3,10 และทำซ้ำทุก 7 วัน** จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นับจากรายล่าสุด 28 วันและไม่พบลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วย/ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมาตรการดังกล่าว หมายถึง วันแรก(วันที่ 0)ที่ทราบผู้ป่วยต้องทำการควบคุมโรคโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในรัศมี 100 เมตร ให้ภาชนะที่มีน้ำทุกใบปลอดลูกน้ำและพ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลาย โดยดำเนินการซ้ำในพื้นที่ที่เกิดโรคอีกครั้งในวันที่ (3) และวันที่ (10) และดำเนินการต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร. 056-990353 หรือ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ กล่าวในที่สุด
